

KHEN THƯỞNG 7 TẬP THỂ...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ảnh: NGỌC LINH

Chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, dân chủ, đúng phương thức "địa phương làm tròn khâu" theo Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành. Hội đồng NVQS các cấp hoạt động đúng chức năng, có hiệu quả; vai trò tham mưu của cơ quan quản sự, công an và sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể,

địa phương trong thực hiện tuyển quân chặt chẽ, bám sát đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội và đặc thù của từng địa phương. Kết quả, toàn tỉnh giao 2.650 nam công dân đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, trong đó 100% phương, xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu được giao. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các hoạt động

thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình và thanh niên trúng tuyển NVQS yên tâm tu dưỡng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trích 5,3 tỷ đồng từ ngân sách tặng quà cùng với quà của các ban, ngành, đoàn thể, bình quân 3,6 triệu đồng/tân binh...

Theo kế hoạch, chỉ tiêu công dân nhập ngũ năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao

cho tỉnh Thái Bình là 2.650 nam công dân (bằng chỉ tiêu được giao năm 2019). Hiện nay, các huyện, thành phố đang tiến hành công tác khám tuyển sức khỏe NVQS cho thanh niên. Dự kiến, thời gian tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 của tỉnh từ ngày 9 - 13/2/2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, bàn các giải pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2019. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt với qua của các ban, ngành, đoàn thể, bình quân 3,6 triệu đồng/tân binh... Theo kế hoạch, chỉ tiêu công dân nhập ngũ năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao

dân nhập ngũ năm 2020 của Hội đồng NVQS tỉnh, tham mưu chỉ đạo kiến toàn hội đồng NVQS các cấp. Hội đồng khám sức khỏe các huyện, thành phố bảo đảm đúng, đủ thành phần, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và giao đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt, đúng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với các địa phương khó khăn trong công tác tuyển quân, nhất là các xã thực hiện việc sáp nhập. Tăng cường cán bộ cơ quan quản sự huyện, thành phố có kinh nghiệm, trách nhiệm cao giúp cơ sở tư tưởng và soát, quản lý nguồn đến khi giao quân xong. Các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự một cách thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với công dân, gia đình công dân nhập ngũ, chủ trong những trường hợp hoàn cảnh khó khăn.

Các đoàn khám sức khỏe NVQS lựa chọn đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và trách nhiệm cao cũng như nắm chắc tiêu chuẩn, phân loại sức khỏe chính xác, sau giao quân không để loại trả về sức khỏe. Sở Y tế thành lập đoàn thanh tra, tổ chức thanh tra kết quả khám tuyển của các huyện, thành phố, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong khám tuyển NVQS, không để lọt công dân mắc tật khúc xạ.

Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan chỉ đạo và thực hiện tốt việc xét duyệt tiêu chuẩn chính trị theo đúng quy định và xử lý nghiêm những trường hợp chông, trốn, những người cản trở việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải đưa ra truy tố, xét xử nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Nhân dịp này, 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

THĂM MÔ HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất của Công ty TNHH Sợi dệt Hưng Sen Comfort.

với công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, được nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng châu Âu. Riêng nhà máy sợi dệt có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng, chuyên sản xuất các loại sợi cao cấp, công suất 7.000 tấn/năm, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đi một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Pakistan..., tạo việc làm cho gần 200 lao động địa phương. Nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 5/2019, đến nay giá trị xuất khẩu đạt 5 triệu USD.

Sau khi tham quan, nắm bắt tình hình, hoạt động của Công ty, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động tìm tòi, học hỏi, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới vào sản xuất, giúp nâng cao năng suất, chất lượng và đầu ra cho sản phẩm. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với các doanh nghiệp đẩy mạnh và nhân rộng việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TRUYỀN THÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 của UBND tỉnh.

Thông qua hội nghị giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, kiến thức, kỹ thuật cơ bản của phiên bản địa chỉ IPv6 cho lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật công nghệ thông tin các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp viễn thông, chuẩn bị nhân lực cho việc triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 trên địa bàn tỉnh.

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, nắm vững kiến thức về PCTN, từ đó chấp hành nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác PCTN tại đơn vị, địa phương.

* Sáng ngày 27/11, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trong 1 ngày, hơn 100 đại biểu được cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính; trong đó, lưu ý những điểm nổi bật của Luật này như: nguyên tắc, thẩm quyền quy định, đối tượng bị xử lý, thời hiệu xử lý, tính tiết kiệm năng, tính tiết giảm nhẹ... trong xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường theo Nghị định số 102/2014/NĐ-CP, ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ các địa phương nắm chắc nội dung, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, từ đó triển khai thực hiện chính xác, kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

1 tháng, 11 người chết do tai nạn giao thông

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh, từ ngày 16/10/2019 đến ngày 15/11/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 5 người. Ngoài ra, trong tháng còn xảy ra 6 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm bị thương 5 người. Giao thông đường thủy được bảo đảm, không xảy ra tai nạn giao thông. Như vậy, từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/11/2019 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 58 người, bị thương 22 người.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, từ ngày 16/10/2019 đến ngày 15/11/2019, Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, xử lý 1.959 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 290 phương tiện các loại, tước 404 giấy phép lái xe, xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng. Trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường thủy, các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm 141 trường hợp với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 217 triệu đồng.

(còn nữa)
KHẮC ĐUẦN

PHẠM HƯNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/11, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCT của Tổng Thanh tra Chính phủ của một số sở, ngành, đơn vị, địa phương. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng

chí Nguyễn Khắc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương. Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Đông Hưng đã báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCT đối với dự án khu đô thị phía Tây quốc lộ 10; lãnh đạo huyện Thái Thụy

báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCT đối với dự án khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh tại thị trấn Diêm Điền; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCT đối với dự án nâng bãi ổn định đề biển số 8; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực

hiện Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCT đối với các nghĩa vụ tài chính về đất đai của các dự án, thu hồi về ngân sách nhà nước. Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã phân tích rõ những nguyên nhân đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm đã được kết luận tại Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCT của Tổng Thanh tra Chính phủ, tránh để xảy ra các

vi phạm tương tự ở các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ngành Thanh tra cũng như các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các tồn tại ở các dự án theo Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCT của Tổng Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

UBND tỉnh; đồng thời, đề nghị trong tháng 11/2019, các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải hoàn thành phương án khắc phục các tồn tại. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết, khắc phục các tồn tại của từng dự án nhằm bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

MINH HƯƠNG

Cấp hơn 13.200 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Theo Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình 1 (Sở Công Thương), từ đầu năm đến ngày 25/11/2019, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cấp hơn 13.200 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho các doanh nghiệp. Bình quân mỗi tháng đơn vị tổ chức thẩm định, giải quyết cấp từ 1.200 - 1.300 giấy chứng nhận C/O cho khoảng 320 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình và một số tỉnh lân cận như Nam

Định, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên. Để giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu cấp giấy chứng nhận C/O của doanh nghiệp, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình 1 đã đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ bảo đảm đúng, đủ thành phần hồ sơ đang áp dụng theo biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính kèm

theo quyết định công bố của Bộ Công Thương. Xác định được xuất xứ của hàng hóa nhằm phân biệt đầu là hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi thuế để áp dụng theo các thỏa thuận thương mại đã được ký kết giữa các quốc gia cho doanh nghiệp; có căn cứ để hành động chống phá giá và áp dụng thuế chống trợ giá. Đặc biệt, có giấy chứng nhận C/O của doanh nghiệp, việc biên soạn các số liệu thống kê thương mại để đăng hơn, trên cơ sở đó các cơ quan thương mại có thể duy trì hệ thống hạn ngạch cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

HÀ THANH

HUNG HÀ

Tổng giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt gần 17.500 tỷ đồng

Năm 2019, tổng giá trị sản xuất của huyện Hưng Hà ước đạt gần 17.500 tỷ đồng, tăng 13,18% so với năm 2018. Trong đó, nông nghiệp, thủy sản ước tăng 1,46%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước tăng 19,71%; thương mại, dịch vụ ước tăng 7,16% so với năm 2018.

Huyện Hưng Hà phấn đấu năm 2020 tổng giá trị sản xuất đạt trên 19.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 11,93%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, thủy sản 3,57%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 16,05%; thương mại, dịch vụ 7,24%.

MAI THƯ

Cần lành mạnh hóa thị trường thương mại điện tử

Thương mại điện tử (TMĐT) mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, TMĐT trên địa bàn tỉnh lại chậm phát triển và chưa phát huy hết giá trị của nó. Một trong những nguyên nhân là còn nhiều rào cản cần được tháo gỡ.

KỶ 2: NHỮNG BẤT CẬP CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ



Lực lượng quản lý thị trường thu giữ sản phẩm đồng hồ có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hiện nay, lượng người dùng internet như một kênh mua bán ngày càng tăng. Qua hình thức mua bán này, người tiêu dùng chỉ cần một vài thao tác đơn giản trên tay máy nhấp chuột là có thể mua

vé máy bay, đặt khách sạn, gửi hoa cho bạn bè hoặc mua được các sản phẩm yêu thích... Tiềm năng của kênh này, người mua hàng qua mạng từng "dở khóc, dở cười". Anh Nguyễn Thế Thành, lái xe

taxi, quê xã Tự Tân (Vũ Thư) chia sẻ: Có nhu cầu mua đồng hồ đeo tay, vừa qua tôi đặt mua một chiếc qua mạng gặp phải. Từ những chiếc túi hàng nhái được giá mao là hàng hiệu cho đến những chiếc áo, đôi giày, điện thoại số đẹp... bị lỗi, cũ hoặc không đúng với những gì doanh nghiệp giới thiệu là hệ lựa khi mua hàng trực tuyến. Không chỉ có vậy, không ít người khi thanh toán tiền rồi mà người bán không chuyển hàng hoặc nhận được hàng không như mong muốn. Gặp tình cảnh ấy, nạn nhân không biết kêu ai, chỉ còn biết âm ức.

Định thấy nó rất đẹp và giá cả cũng rẻ nên quyết định đặt mua. Thế nhưng, khi nhân viên vận chuyển đến giao hàng, bóc ra tôi thấy chiếc đồng hồ mình đặt mua không giống như hình ảnh quảng cáo, nó có dấu hiệu cũ nữa, không sử dụng được, đành để cho con làm đồ chơi. Khi liên hệ với bên bán để ý kiến thì không liên lạc được; vào trang bán hàng của họ trên facebook thì thấy quá nhiều comment từ doanh nghiệp này lừa đảo khách hàng giống trường hợp của tôi. Thực sự tôi rất bức xúc và không biết phải xử lý như thế nào.

Không riêng anh Thành, việc bị nhận hàng đã mua không giống với mô tả trên website hay mạng xã hội là tình trạng nhiều người mua hàng qua mạng gặp phải. Từ những chiếc túi hàng nhái được giá mao là hàng hiệu cho đến những chiếc áo, đôi giày, điện thoại số đẹp... bị lỗi, cũ hoặc không đúng với những gì doanh nghiệp giới thiệu là hệ lựa khi mua hàng trực tuyến. Không chỉ có vậy, không ít người khi thanh toán tiền rồi mà người bán không chuyển hàng hoặc nhận được hàng không như mong muốn. Gặp tình cảnh ấy, nạn nhân không biết kêu ai, chỉ còn biết âm ức.

Mọi giao dịch TMĐT được thực hiện trên cơ sở niềm tin, vì vậy, khi gặp người bán không có uy tín, người tiêu dùng sẽ có nhu cầu mua hàng qua mạng từng "dở khóc, dở cười". Anh Nguyễn Thế Thành, lái xe taxi, quê xã Tự Tân (Vũ Thư) chia sẻ: Có nhu cầu mua đồng hồ đeo tay, vừa qua tôi đặt mua một chiếc qua mạng gặp phải. Từ những chiếc túi hàng nhái được giá mao là hàng hiệu cho đến những chiếc áo, đôi giày, điện thoại số đẹp... bị lỗi, cũ hoặc không đúng với những gì doanh nghiệp giới thiệu là hệ lựa khi mua hàng trực tuyến. Không chỉ có vậy, không ít người khi thanh toán tiền rồi mà người bán không chuyển hàng hoặc nhận được hàng không như mong muốn. Gặp tình cảnh ấy, nạn nhân không biết kêu ai, chỉ còn biết âm ức.

nhân thông qua TMĐT để "treo đầu dê, bán thịt chó" nhằm trục lợi, tiếp tay cho hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng website, sàn giao dịch thương mại có chức năng quảng cáo, kinh doanh hàng hóa nhưng không đăng ký, khai báo với Bộ Công Thương theo quy định, một phần do không am hiểu quy định của pháp luật, hoặc cố tình vi phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm, thực hiện các hành vi trốn thuế, tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ. Thêm vào đó, gần đây, việc nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội là một kênh quảng bá, bán hàng gây ra khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động thương mại, dẫn tới không ít rủi ro cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho biết: Từ đầu tháng 6 đến ngày 20/10/2019, qua kiểm tra chuyên đề TMĐT đối với 28 doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Cục Quản lý thị trường đã phát hiện 6 vụ vi phạm, xử phạt và nộp ngân sách nhà nước 80 triệu đồng. Các lỗi vi phạm của doanh nghiệp và cá nhân chủ yếu gồm thiết lập website TMĐT bán hàng mà không khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với hàng hóa

trong sản xuất, vi phạm về nhãn hàng hóa.

Ở một chiều hướng khác, không ít người bán hàng trên mạng internet trở thành nạn nhân khi rơi vào cảnh giao hàng rồi mà không được thanh toán, bị thanh toán bằng thẻ tín dụng giả, thậm chí còn bị bọn tội phạm công nghệ cao lừa chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Ông Đỗ Văn Vang (xã Hưng Tiến, huyện Kiến Xương) chia sẻ: Tôi có một số người bạn bán hàng qua mạng. Có lần họ phàn nàn không muốn tiếp tục công việc bán hàng online nữa vì bị thua lỗ. Nguyên nhân chính là do nhiều khách hàng đặt mua nhưng khi nhân viên bưu điện chuyển tới thì người mua lại không nhận khiến cho họ phải tốn chi phí vận chuyển hàng đi và về.

Để bảo đảm nhận thấy của TMĐT là giao dịch qua internet và chủ yếu người mua là khách lẻ. Lợi dụng điều này, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bán hàng và chứng từ rất sơ sài, thậm chí không có; khi xảy ra sai phạm để dùng "khóa đầu vết" gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thu thập chứng cứ vi phạm để xử lý. Với những bất cập, thách thức của TMĐT đã nêu, đây là lý do vì sao TMĐT dù có rất nhiều ích lợi cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng nhưng vẫn chưa phát triển đúng với tiềm năng, cần một lời giải thỏa đáng từ nhiều phía.

(còn nữa)
KHẮC ĐUẦN